



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương



Đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra lúa xuân tại xã Minh Hòa (Hưng Hà).

Sáng ngày 2/5, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Đông Hưng và Quỳnh Phụ.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại các xã: Dũng Nghĩa, Xuân Hòa (Vũ Thư); Minh Hòa, Chí Hòa (Hưng Hà); Mê Linh, Phú Lương (Đông Hưng); Đông Hải, Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ), đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của ngành Nông nghiệp và các địa phương trong việc tuyên truyền để người dân chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết

thuận lợi, bà con nông dân các địa phương đã đồng loạt xuống đồng phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và rầy các loại. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh không đúng theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp nên đạt hiệu quả thấp. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và sâu bệnh, trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, thường xuyên cử cán bộ kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh để tổ chức phòng, trừ kịp thời. Ngoài các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, bà con nông dân cần chú ý đến chuột gây hại và một số đối tượng sâu bệnh khác có thể phát sinh từ nay đến cuối vụ.

PHẠM HƯNG

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5/2017)

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn khá nhiều về suy thoái đạo đức, lối sống. Người thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Người gọi đó là các căn bệnh: "Ốc hẹp hòi - Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc"; và "Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ "tự tư tự lợi". Dừng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình. Sinh hoạt xa hoa, không xoay của Đảng thì xoay ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh

giá của mình". "Còn có những đồng chí chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, lo phát tài, lo chiếm của công làm của tư, đạo đức cách mệnh thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc".^[2] Ngay từ đầu năm 1948, khi nhà nước cách mạng còn hết sức non trẻ, gặp muôn vàn khó khăn, Người đã chỉ ra cần phải đấu tranh với những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Hồ Chí Minh yêu cầu: "Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em" ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chúng".^[3] Người kiên quyết chống "Bệnh hẹp hòi", vì "Nhiều thứ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị,

(Xem tiếp trang 4)

VŨ THƯ 18 xã về đích nông thôn mới

Đến nay, huyện Vũ Thư có 18/29 xã đã về đích nông thôn mới (NTM), trong đó xã Hiệp Hòa chờ xét duyệt của tỉnh; 10/10 xã còn lại đạt từ 7 - 17 tiêu chí và mỗi xã còn nợ xây dựng cơ bản từ 1 - 5,9 tỷ đồng. Triển khai xây dựng NTM gắn với giai đoạn hiện nay, huyện huy động hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM; các địa phương xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí; rà soát bổ sung quy hoạch nếu cần thiết để phù hợp quy hoạch chung của tỉnh, huyện; chú trọng khai thác các nguồn lực nhất là hỗ trợ của doanh nghiệp, con em quê hương để đầu tư xây dựng công trình NTM góp phần giảm nợ xây dựng cơ bản. Mục tiêu đến năm 2020, Vũ Thư có 100% số xã về đích NTM; trong đó năm 2017 có 2 xã, năm 2018 có 4 xã, năm 2019 có 3 xã và năm 2020 xã Việt Hùng về đích NTM, đưa Vũ Thư trở thành huyện NTM.

QUỲNH LƯU

TIẾN HẢI Triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông

Huyện Tiến Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017.

Theo đó, vụ mùa huyện Tiến Hải phần đầu gieo cấy 10.330ha, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng 61.980 tấn; cơ cấu giống gồm: nhóm lúa xuất khẩu cao chiếm 40%, giống năng suất cao đạt 60%. Phần đầu gieo trồng đạt 2.300ha cây màu hè thu và khoảng 3.760ha cây màu vụ đông.



Để bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017, huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất; thực hiện tốt về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, bảo vệ thực vật; quy vùng sản xuất hàng hóa theo mô hình cánh đồng lớn, liên kết với các doanh nghiệp thu mua nông sản cho nông dân. Ngoài ra, các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng quản lý tốt về giống, phân bón...

MANH THẮNG

Nuôi thả trên 4.600ha thủy sản

Đến nay huyện Tiến Hải đã hoàn thành việc nuôi thả trên 4.600ha thủy sản, trong đó 854ha nước ngọt, trên 1.800ha ngao và gần 2.000ha thủy sản nước lợ với đối tượng chính là tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Thời điểm xuống giống thủy sản thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, nền nhiệt vừa phải, không có mưa to bão đảm bảo cho con giống sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, qua báo cáo của cơ quan chuyên môn, bệnh đốm trắng trên tôm bắt đầu xuất hiện tại ao nuôi của 2 hộ tại Đông Minh phát hiện tình trạng tôm nhiễm bệnh. Ngay sau khi phát hiện bệnh, cơ quan chuyên môn đã tập trung xử lý môi trường ao nuôi. Theo kinh nghiệm của những người nuôi tôm, vụ tôm năm nay, bệnh đốm trắng xuất hiện sớm, vì vậy người dân cần chú trọng để phòng.

NGUYỄN HƯƠNG (Đài TTTH Tiến Hải)

HUNG HÀ Giá trị sản xuất tăng 8,32%

Quý I/2017, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, kêu gọi đầu tư phủ kín quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế năm 2017.

NGỌC MÀI

QUỲNH PHỤ Tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã trao Bằng và Huy hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân gia đình các mẹ Vũ Thị Kỳ, xã Quỳnh Hoa; Phạm Thị Phiêu, xã Quỳnh Sơn; Phạm Thị Thuộc, xã Quỳnh Hoàng. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ cùng những đóng góp của gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ mong muốn thân nhân gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối

(Xem tiếp trang 4)

TRINH CƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Trao bằng tốt nghiệp cho 54 tiến sĩ, bác sĩ

Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I năm 2017.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 368 học viên sau đại học tại các lớp nghiên cứu sinh, đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I. Để nâng cao chất lượng đào tạo các lớp sau đại học, Trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trang thiết bị thực hành, phối hợp với các bệnh viện nâng cao hiệu quả giờ học thực hành. Cùng với tạo điều kiện của Trường, các học viên tích cực nghiên cứu, học tập gần với thực hành.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 54 tiến sĩ, bác sĩ đủ điều kiện và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 1 tiến sĩ, 16 bác sĩ chuyên khoa II, 5 bác sĩ nội trú, 28 thạc sĩ và 4 bác sĩ chuyên khoa I. Đây là lực lượng cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện và hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế.

HÀ PHƯƠNG

Giao thông được bảo đảm trong các ngày nghỉ lễ

(Xem trang 4)



Lượng hành khách tăng cao trong ngày cuối của dịp nghỉ lễ.

VŨ THƯ Người chăn nuôi gồng mình gánh lỗ

(Xem trang 2)